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Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Samgönguáætlun ætti að gera ráð fyrir að innheimt vegjöld í formi ökutækjaskatts og 
eldsneytisgjalds sem ætluð eru til viðhalds og uppbyggingar vegakerfisins, verði nýtt til framkvæmda. 
Ekki væri óeðlilegt að ríkissjóður greiði til baka þau gjöld sem hafa verið innheimt síðustu ár en ekki 
skilað til vegaframkvæmda verði greidd til baka, hvort sem slíkt væri gert með erlendu láni eða 
niðurskurði gæluverkefna.
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